



ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลับกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของกรมกิจการผู้สูงอายุ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เข้ารับการพิจารณากลับกรอง โดยวิธีการสัมภาษณ์

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการกลับกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ฉบับลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการกลับกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลับกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของกรมกิจการผู้สูงอายุ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เข้ารับการพิจารณากลับกรอง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ

อนึ่ง หากกรมกิจการผู้สูงอายุตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลับกรอง รายใดให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการพิจารณากลับกรองฯ มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของกรมกิจการผู้สูงอายุ

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒/๑๑/๖๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ)

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลับกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของกรมกิจการผู้สูงอายุ

แนบท้ายประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. นายจรัส อังกาบ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
๒. นางสาวผิ่งพันธ์ เผ่าจินดา ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๓. นางสาวอรอุมา อินทฉาย ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครอง
สิทธิผู้สูงอายุ ปฏิบัติราชการที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ

(จัดเรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เข้ารับการพิจารณากลับกรอง โดยวิธีการสัมภาษณ์

วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

สถานที่สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน ๗๐๖ มงกุฎทอง ชั้น ๗ กรมกิจการผู้สูงอายุ

สถานที่รายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน ๗๐๓ ทับทิมสยาม ชั้น ๗ กรมกิจการผู้สูงอายุ

เริ่มรายงานตัว เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.

เริ่มสัมภาษณ์ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ปณิธา อัครกุล